

## โครงการเสวนาเชิงวิชาการ:

ส่งเสริมเด็กปฐมวัย เรียนรู้จากภัยธรรมชาติ สร้างรากฐานชุมชนเข้มแข็ง

สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PECERA THAILAND

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน อาคารประชุมสุข อชาวออรุณ

โดยนิสิตสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (นอกเวลา) รุ่น 11

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน อาคารประชุมสุข อชาวออรุณ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเสวนาเชิงวิชาการ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย เรียนรู้จากภัยธรรมชาติ สร้างรากฐานชุมชนเข้มแข็ง

### วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส

ดร. สมใจ รักษาตรี ประธานกรรมการและ ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย

คุณฐิติวารีย์ เจริญนพศักดิ์ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



## หลักการและเหตุผล

เหตุการณ์อุทกภัยในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และร่วมกันประสานพลังเพื่อร่วมมือกันในการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กปฐมวัยในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของชุมชนต่อไป

## วัตถุประสงค์

การจัดโครงการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่การ ลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ใกล้ชิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะครูหรือผู้ดูแลเด็ก ผู้เป็นหลักในการพัฒนาเด็ก และเป็นผู้ที่มีโอกาสในการให้คำแนะนำ ประสานพลังกับผู้ปกครองและชุมชนในการร่วมมือกันปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการฟื้นฟูจิตใจเด็กปฐมวัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายพลังชุมชน เพื่อเตรียมรับมือ ดูแลป้องกันและเยียวยาตนเองและสังคมภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติร่วมกัน

โครงการเสวนาเชิงวิชาการครั้งนี้ดำเนินรายการโดย นางสาวอิสริยาภรณ์ ประดับเวทย์ และ นางสาวนภารัตน์ เปรมปรีชากุล แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการบรรยายแนวโน้มภัยธรรมชาติในปี 2555 ที่ส่งผลต่อสังคมไทย โดย ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา ผลกระทบของภัยพิบัติที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้และวิถีชีวิตของเด็กปฐมวัยและแนวทางการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติโดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน โดยวิทยากรแต่ละท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบจากภัยพิบัติ แนวทางการแก้ไข ปัญหา และการประสานพลังในมุมมองของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนโดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนา มีโอกาสได้แสดงทัศนะความคิดเห็นของตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนประเด็นคำถามกับท่านวิทยากร โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 350 คน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ และ PECERA

THAILAND

